

Số: 2365 /UBND-KT

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 6 năm 2019

V/v tăng cường công tác phòng
chống nắng, nóng và dịch bệnh cho
gia súc, gia cầm trong mùa hè 2019

Kính gửi:

- Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp;
- UBND các phường, xã.

Thực hiện Công văn số 313/CCCN&TY-CV ngày 10/6/2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh về việc tăng cường công tác phòng chống nắng, nóng và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa hè 2019.

Để giảm tác động tiêu cực của thời tiết, dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm trong mùa hè, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và UBND các phường xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường chỉ đạo, vận động, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng cho gia súc, gia cầm.

* *Đối với gia cầm:* (a) Chuồng trại nên lợp mái ngói, tranh hoặc dùng lá cây, phen, hoặc dùng cây leo trên mái chuồng nuôi làm giảm sức nóng trong những ngày hè; lắp đặt hệ thống phun sương, phun nước lên mái chuồng nuôi; tạo thông thoáng trong chuồng nuôi, lắp đặt hệ thống thông gió, xung quanh chuồng trồng cây bóng mát; (b) thực hiện giãn mật độ nuôi vừa phải, không nuôi gia cầm với mật độ nuôi quá dày làm tăng nhiệt độ trong chuồng nuôi; nếu có thể thả gà ra vườn, gốc cây quanh chuồng. Hạn chế vận chuyển gia cầm trong thời điểm nắng nóng trong ngày; (c) Cung cấp đủ nước mát và sạch có pha vitamin cho gia cầm uống. Khẩu phần ăn nên giảm tinh bột, tăng đạm và vi ta min đối với gia cầm. Đối với gia cầm đẻ trứng nên tăng lượng canxi, vitamin C trong khẩu phần ăn để duy trì cải thiện sản lượng trứng và chất lượng vỏ trứng; (d) Nên chuyển thời gian cho gia cầm ăn sang lúc trời mát hoặc ban đêm hoặc chuyển một phần thức ăn lúc nắng nóng sang lúc trời mát hoặc ban đêm để duy trì sự phát triển của gia cầm; (đ) Tăng sức đề kháng cho gia cầm bằng cách cho uống B.complex, đặc biệt là vitamin C, chất điện giải. Hạn chế sử dụng vắc xin phòng bệnh cho gia cầm vào những ngày nắng nóng, nên sử dụng vào những ngày mát mẻ; Thay hoặc cải thiện chất độn chuồng để giảm lượng khí độc do phân gia cầm thải ra, nên dùng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải, chuồng trại chăn nuôi.

* *Đối với gia súc (trâu, bò, lợn, dê):* (a) Về chuồng trại, cần có các biện pháp cải thiện tiêu khí hậu chuồng nuôi. Duy trì mật độ gia súc trong chuồng nuôi hợp lý, đảm bảo độ thông thoáng; (b) Khi vận chuyển gia súc tốt nhất vào sáng sớm hoặc tối đêm; thành thùng xe làm chấn song để tăng độ thông thoáng, có mái che, đặc biệt cho gia súc uống đủ nước trước khi vận chuyển; (c) Về chăn thả: Vào mùa hè cần có chế độ quản lý thích hợp, không chăn thả và làm việc ngoài trời nắng gắt. Buổi sáng đi chăn thả từ 6 giờ đến 9 giờ sáng; buổi chiều chăn thả muộn: 4 giờ thả, 6 giờ về chuồng, có thể cho ăn bổ sung thêm thức ăn xanh vào ban đêm. Khi chăn thả nên buộc ở những nơi có cây xanh bóng mát cho trâu bò nghỉ ngơi. Nên tắm chải cho trâu bò từ 1–2 lần/ngày để giảm nhiệt cho cơ thể và định kỳ vệ sinh thân thể, phòng chống các bệnh ký sinh trùng ngoài da (đối với trâu bò); (d) Cung cấp đủ nước mát và sạch và cũng như tăng máng uống, tăng khả năng uống nước cho gia súc, giúp gia súc giảm nhiệt cơ thể; cho ăn đủ no thức ăn thô xanh và thức ăn tinh, bổ sung 20 – 30 gam muối ăn/con/ngày cho gia súc (trâu, bò); bổ sung B.complex đặc biệt vitamin C, các chất điện giải (lợn, gia cầm) để đảm bảo sức khỏe, tăng khả năng chống nóng, chống bệnh tật cho gia súc.

* *Đối với nuôi trồng thủy sản:* Chú trọng chọn và thả giống sạch bệnh, rõ nguồn gốc và đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y; cần duy trì mức nước tối đa trong ao, đầm nuôi để phòng chống nắng nóng cho thủy sản; chú ý xử lý ao, đầm khi mưa to để tránh vỡ bờ ao, đầm nuôi; cần có biện pháp tác động làm ổn định pH, O₂ hòa tan, độ mặn,... trong nước ao, đầm nuôi trong những ngày nắng nóng kéo dài hoặc mưa to để tránh bị chết do sốc nhiệt, pH.... gây thiệt hại cho thủy sản nuôi, thường xuyên giám sát, theo dõi dịch bệnh trên thủy sản nuôi.

2. Chỉ đạo Thú y viên cơ sở hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh chuồng trại, thu dọn, làm vệ sinh sạch các chất thải sẽ có tác dụng giảm sức nóng và khí độc từ các chất thải bốc lên. Tăng cường vệ sinh tẩy uế chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi. Định kỳ phun thuốc sát trùng - đặc biệt là tại các hộ, thôn, khu... nơi có xảy ra dịch tả lợn châu Phi trong thời gian qua; thực hiện diệt ve, mòng, ruồi, muỗi, bọ mạt vào lúc thời tiết mát mẻ; vận động khuyến cáo các hộ chăn nuôi chủ động tiêm phòng vắc xin các loại bệnh dịch thường xảy ra trên gia súc, gia cầm trong mùa hè (dịch tả, tụ huyết trùng, E.coli, viêm phổi...); đẩy mạnh tiến độ, kết quả tiêm phòng các loại vắc xin đợt I/2019 theo kế hoạch thành phố giao.

3. Thường xuyên theo dõi phát hiện sớm gia súc bị ốm, bị bệnh để cách ly, báo cán bộ thú y đến kiểm tra, xác minh kịp thời và tổ chức bao vây dập tắt ổ dịch một cách nhanh chóng (cúm gia cầm, LMLM, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn châu Phi). Tổ chức thực hiện tiêu hủy triệt để gia súc ốm, chết vì các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; truyền truyền vận động không giết mổ, vứt xác gia súc, gia cầm chết bừa bãi hoặc chôn xác súc vật không đúng quy định gây ô

niêm môi trường; Thường xuyên kiểm tra và gia cố lại các hố tiêu hủy lợn mắc dịch tả châu Phi trong mùa mưa bão.

Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả yêu cầu Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và UBND các phường xã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố (b/cáo);
- Như kính gửi (Thực hiện);
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Chiến